

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอน้ำพอง
และอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอน้ำพอง

ตั้งตำบลนาคำ ในท้องที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยให้มี

เขตการปกครอง รวม ๑๑ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลบ้านดง
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลบ้านดง
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลบ้านดง
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลบ้านดง
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลบ้านดง
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลบ้านดง
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลบ้านดง
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลบ้านดง

เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๑๘

ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗

หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลบ้านดง
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลบ้านดง
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลบ้านดง

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลเขาสวนกวาง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ที่บ้านหนองคู ตำบลสะอาด เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ระหว่างบ้านดอนสัมพันธ์ กับบ้านดง ตำบลบ้านดง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเขาสวนกวาง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลกุดคู อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี โดยถือสันเขาภูพาน เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลบ้านดง (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ระหว่างบ้านดอนสัมพันธ์ กับบ้านดง ตำบลบ้านดง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโลกสูง อำเภอป่าพอง จังหวัด
ขอนแก่น โดยถือกึ่งกลางลำน้ำพอง เป็นแนว
แบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลสะอาด อำเภอป่าพอง จังหวัด
ขอนแก่น โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่สันโคก
ระหว่างบ้านบ่อกับบ้านโลกสว่าง ตำบลสะอาด เป็น
แนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโนนสวรรค์ อำเภอโนนสัง จังหวัด
อุดรธานี โดยถือสันเขาภูพาน เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอมัญจาคีรี

ตั้งตำบลลำแค้น ในท้องที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดย
ให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลโพนเพ็ก
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลโพนเพ็ก
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๒๔	ตำบลโพนเพ็ก
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑	ตำบลโพนเพ็ก
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๒๒	ตำบลโพนเพ็ก
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลโพนเพ็ก
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลโพนเพ็ก

หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลโพนเพ็ก
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลโพนเพ็ก
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลโพนเพ็ก

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลจรเข้ อำเภอนองเรือ ตำบลโนนฆ้อง และตำบลพระบุ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยถือสันปันน้ำภูเขามิ่ง กิ่งกลางลำห้วยพระเนาวิ และหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยถือสันโคกหนองขาม และกิ่งกลางหนองตะบกทุ่งหนองขาม เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยถือเชิงภูวัดด้านตะวันออก สันโคกหนองหญ้าปล้อง และกิ่งกลางทุ่งหนองไฮ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านเต่า อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยถือสันปันน้ำภูเขามิ่ง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลโพนเพ็ก (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลพระบุ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยถือกิ่งกลางลำห้วยพระเนาวิ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลสวนหม่อน และตำบลนาข่า อำเภอเมืองจากรี จังหวัดขอนแก่น โดยถือกึ่งกลางของลำห้วยน้อย กึ่งกลางลำห้วยปากดาว และสันโลกบ้านโพนเพ็ก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลสวนหม่อน และตำบลมุดตุน อำเภอเมืองจากรี จังหวัดขอนแก่น โดยถือกึ่งกลางของลำห้วยปากดาว เส้นทางหลวงจังหวัดสายขอนแก่น-เมืองจากรี ริมตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลคำแคน อำเภอเมืองจากรี จังหวัดขอนแก่น โดยถือเชิงภูวัดด้านตะวันออก สันโลกหนองหญ้าปล้อง และกึ่งกลางทุ่งหนองไฮ เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๐๗ เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๐๗

ถ. สุภรสารทูล

ปลัดกระทรวงมหาดไทย